

อบรม/ประชุม/สัมมนา	สรุปผลการดำเนินงาน
<p>๑. โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ</p>	<p>มีจำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐๐ ราย เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการของสำนักงาน ปปง. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสามารถดำเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างครบถ้วน ในการรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้มีความพร้อมในการตรวจประเมินโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
<p>๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Terrorist Financing Investigation Workshop ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองสรมบัน ประเทศมาเลเซีย</p>	<p>มีจำนวนผู้เข้าร่วม ๒ ราย เพื่อพิจารณาวิธีการทางเทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดี ความท้าทายและบทเรียนที่ได้รับ ในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๓. 2015 APG ASSESSOR TRAINING WORKSHOP ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐ อินเดีย</p>	<p>มีจำนวนผู้เข้าร่วม ๑ ราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินมาตรฐานสากล ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานสากลของประเทศต่าง ๆ</p>
<p>๔. อบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดี ลักลอบค้าอาวุธทำลายล้างสูงและสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และการประเมินความเสี่ยงทางเทคนิคเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ถนนสุขุมวิท ซอย ๒ กรุงเทพฯ</p>	<p>มีจำนวนผู้เข้าร่วม ๔ ราย เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผู้ก่อการทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใชรัฐ (State and non-state actors) ในการลักลอบซื้อขาย ขนส่ง เคลื่อนย้าย (หรือเรียกรวมกันว่าแพร่ขยาย) อาวุธ ชิ้นส่วน วัสดุ และเทคโนโลยีอาวุธทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction-WMD) ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ เคมี และชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items) ซึ่งมีการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ตามปกติ แต่สามารถนำไปใช้ผลิตอาวุธ WMD ได้ด้วย</p>
<p>๕. สัมมนาประชาคมอาเซียนกับการบังคับใช้กฎหมายตามอนุสัญญา ไซเตส ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>มีจำนวนผู้เข้าร่วม ๓ ราย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในการอำนวยความสะดวกสำหรับการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และอนุสัญญาไซเตส และขยายเครือข่ายภายในประเทศในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย</p>